

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA UBND HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG
Về công tác lãnh, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với tín dụng chính sách xã hội

Trong những năm qua, tín dụng chính sách là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế địa phương. Để phát huy vai trò và nâng cao hơn nữa hiệu quả của tín dụng chính sách, ngày 22/11/2014, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đây là Chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo... vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc: trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW và Công văn chỉ đạo số 1210-CV/TU ngày 10/3/2015 của Tỉnh ủy về triển khai, quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 25/02/2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các văn bản như Công văn số 1134-CV/HU ngày 20/5/2015 của Huyện ủy; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 07/4/2016 của UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban ngành, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ của mình. Trong đó, tập trung vào công tác:

Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể huy động mọi nguồn lực tài chính và tổ chức chuyển tải kịp thời mọi nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Chính quyền địa phương luôn coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Từ việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH. UBND huyện Phú Quốc luôn tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc

làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Từ đó, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Bên cạnh đó, UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo kịp thời kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị (BDD-HĐQT) NHCSXH huyện khi có thay đổi thành viên; giao nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể cho từng thành viên của Ban đại diện. Từ đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là việc cơ cấu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham gia BDD-HĐQT NHCSXH huyện không chỉ nâng cao được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương mà những khó khăn, vướng mắc phát sinh được xử lý cụ thể ngay từ cấp cơ sở một cách kịp thời.

- Chỉ đạo NHCSXH huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn theo mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vốn cho vay những đơn vị có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tốt với NHCSXH; nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; các tổ chức hội, đoàn thể đều có văn bản chỉ đạo cấp cơ sở về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; NHCSXH và tổ chức hội, đoàn thể các cấp đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau trong quản lý vốn tín dụng chính sách, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ủy thác; thay đổi phương pháp tập huấn đối với cán bộ làm ủy thác, phân tích đánh giá những hạn chế trong công tác ủy thác để tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách trên địa bàn.

Sau 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Các Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên.

- Ngay từ những năm đầu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, UBND huyện rất quan tâm ưu tiên dành một phần nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác sang NHCSXH huyện và tăng dần theo từng năm. Lũy kế số vốn ngân sách huyện chuyển sang đến 30/6/2020 đạt 25 tỷ đồng (*năm 2016 chuyển 2,5 tỷ đồng, năm 2017 chuyển 3,5 tỷ đồng, năm 2018 chuyển 5 tỷ đồng và năm 2019 chuyển 9 tỷ đồng, đến 30/6/2020 chuyển 5 tỷ đồng*), tập trung cho vay các đối tượng đặc thù

của địa phương như: cho vay giải quyết việc làm; cho vay nước sạch và vệ sinh ở 02 thị trấn.

- Cấp ủy, Chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tại 10/10 điểm giao dịch cố định tại UBND các xã, thị trấn.

- Bên cạnh nguồn vốn phân bổ từ tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn, các Hội, đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để huy động tiền gửi tiết kiệm. Đến 30/6/2020, tổng nguồn vốn huy động tiết kiệm đạt 21 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng (tăng 250%) so với năm 2014.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW trên địa bàn huyện, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 201 tỷ đồng, tăng 106,7 tỷ đồng (tăng 113%), tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 200,3 tỷ đồng, tăng 106 tỷ đồng (+112,4%) so với 31/12/2014. Giải ngân được 492 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 23.380 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống; trong đó có 5.136 lượt hộ nghèo và 5.124 lượt hộ cận nghèo; giúp 6.765 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho 1.498 lao động; hơn 1.278 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; đầu tư xây dựng 17.186 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn... hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng lên; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm từ 1,32% năm 2014 giảm xuống còn 0,38% năm 2020.

Một trong những điểm nổi bật của hoạt động NHCSXH thời gian qua là Điểm giao dịch xã cũng được cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể cấp xã và nhân dân quan tâm tạo điều kiện trợ giúp về cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả và năng lực hoạt động; hiện nay, toàn huyện có 10 điểm giao dịch xã đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; hàng tháng, giao dịch vào ngày cố định đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận các chương trình ưu đãi của Chính phủ một cách thuận lợi, tiết giảm chi phí tối đa cho người vay, đồng thời tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực thi tín dụng chính sách, qua đó nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ kịp thời đến đúng với đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo đóng góp tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện đã nâng cao vai trò quản lý Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, cũng như công tác kiểm tra, giám sát các chương trình tín dụng chính sách được thực hiện thường xuyên, việc triển khai và thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, trong tất cả các khâu từ bình xét, cho vay, sử dụng vốn, thu hồi nợ đến hạn đều đã được nâng cao rõ rệt góp phần quan trọng trong hoạt động quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được qua 5 năm như trên, có thể thấy rằng Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chính sách của Đảng và nhà nước đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, hợp với ý Đảng, lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó đã khẳng định NHCSXH là một định chế tài chính công thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các chính sách xã hội của Chính phủ. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, chính trị của địa phương. Từ đó, đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi và giám sát.

Trong thời gian tới, để thực hiện thành công hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW; với vai trò là Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, tôi sẽ tiếp tục quan tâm, tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; tập trung thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với chính quyền và các hội đoàn thể ở địa phương;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích; Định kỳ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng xã hội; sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị; kịp thời khen thưởng đề động viên nhân tố tích cực, khắc phục những yếu kém, tồn tại để tổ chức thực hiện Chỉ thị tốt hơn cho những năm tiếp theo.

- Tiếp tục duy trì chất lượng tín dụng tại huyện Phú Quốc ổn định và bền vững và đặc biệt, nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH huyện, lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trên địa bàn thực hiện hiện hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, tham mưu HĐND - UBND huyện Phú Quốc tiếp tục quan tâm cân đối vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay với quy mô ngày càng tăng, để phục vụ tốt mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Lồng ghép hiệu quả giữa cho vay và hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng và nhân rộng các mô hình, dự án làm ăn hiệu quả, thoát nghèo bền vững.